

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ ทัศนะผู้อ่าน</p> <p>มติชนออนไลน์</p>	<p><b>ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b></p> <p>-เสนอบทความโดย พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา กล่าวว่า ประชาชนเรียกร้องความเสมอภาคในการได้รับสิทธิ 30 บาท โดยไม่รู้ว่า การรักษาผู้ป่วยในระบบ 30 บาท ด้อยคุณภาพ เพราะงบประมาณไม่พอ สปสช.จึงจำกัดยาและการรักษา</p> <p>ไม่มีประเทศไหนที่จะให้ประชาชนทุกคนได้รับ "สิทธิรักษาฟรีอย่างเท่าเทียมกัน" เพราะงบประมาณจะไม่พอที่จะให้การรักษายาบาลที่มีคุณภาพและผู้ป่วยปลอดภัยมีผลลัพธ์การรักษาที่ดี ยกเว้นกลุ่มประเทศที่เก็บภาษีรายได้สูงมาก ๆ เช่นกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย</p> <p>สำหรับไทย เมื่องบประมาณไม่พอ ทำให้การรักษาฟรีแต่คุณภาพต่ำ จึงให้ประชาชนช่วยกันคิดว่าจะเอาการรักษาด้วยคุณภาพแบบเดิม หรือจะให้รัฐบาลหาเงินมาใส่เพิ่มโดยทางอ้อมคือขึ้นอัตราภาษีรายได้ และ/หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเพิ่มทางตรงโดยให้ประชาชนร่วมจ่ายเข้ากองทุนแบบประกันสังคม หรือจะให้ประชาชนที่ไม่ยากจนร่วมจ่ายในการใช้ระบบ 30 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและความเข้าใจของประชาชน เพราะทุกวันนี้ประชาชนคิดว่าได้รับการรักษาที่ดีที่สุด แต่ความจริงคือ สปสช. กำหนดให้รักษาบางโรคและให้ยาบางชนิด</p> <p>ที่หมอทั้งหลายออกมาเรียกร้องก็คือ อยากให้มาตรฐานการบริการสาธารณสุข การรักษาผู้ป่วยดีมีคุณภาพ ป้องกันความเสียหายต่อสุขภาพของประชาชน ป้องกันความตาย/พิการ โดยยังไม่ถึงเวลาหรือยังไม่สมควรตาย</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเห็นด้วยกับข้อเสนอแก้ไขกฎหมายเพราะใช้มานาน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงคุณภาพและบริการ ครอบคลุมและคุ้มครองประชาชนให้มากขึ้น สิ่งที่ต้องแก้ไขคือ</p> <p>องค์ประกอบบอร์ด สปสช. ผู้แทนส่วนราชการมีมากเกินไป การออกเสียงและความเห็นในเรื่องต่างๆ ทำให้บอร์ดเกิดความไม่มั่งคั่ง ผิดวัตถุประสงค์กฎหมายที่ต้องการให้บอร์ดมีการคานอำนาจระหว่างผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการ จึงเห็นด้วยกับข้อเสนอให้เพิ่มผู้แทนหน่วยบริการ แต่ในส่วนผู้แทนสภาวิชาชีพ ควรอยู่ในบอร์ดควบคุมฯ มากกว่า ส่วนฝั่งผู้รับบริการควรปรับเพิ่มเพื่อให้เกิดความสมดุล</p> <p>การแยกเงินเดือนจากงบเหมาจ่าย เห็นว่า การร่างกฎหมายในปี 2545 ผู้ที่เสนอรวมเงินเดือนมาจากฝั่งวิชาชีพเอง เนื่องจากเป็นหลักการ หากตัดค่าแรงออกก็ไม่สามารถซื้อบริการได้ ขณะเดียวกันยังเป็นวิธีเพื่อกระจายทรัพยากรด้านสุขภาพไปยังพื้นที่ต่างๆ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น จึงไม่อยากให้แยกเงินเดือน เพราะจะเป็นการล้มการปฏิรูปทรัพยากรในระบบสุขภาพของประเทศ</p> <p>ข้อเสนอมาตรา 41 การชดเชยความเสียหายจากบริการสาธารณสุข ให้ครอบคลุมถึงผู้ให้บริการ เป็นสิ่งที่ต้องทำ แต่ข้อเสนอให้ตัดมาตรา 42 ไล่เบี้ยผู้กระทำผิดหลังจ่ายเงินชดเชยเหียยานั้น ตั้งแต่ใช้กฎหมายมา 14 ปี ยังไม่เคยมีการใช้มาตรา 42 เนื่องจากมาตรา 41 ระบุเงื่อนไขการจ่ายเงินเสียหาย ต้องเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือระบบขัดข้องเท่านั้น จึงไม่เคยกล่าวโทษบุคคลเพื่อหาผู้กระทำผิด</p> <p>สรุปว่าการแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ต้องทำให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเท่าเทียม ไม่มีข้อจำกัดการเงิน หากเกินความสามารถงบประมาณของรัฐ ต้องหาแหล่งทุนระยะยาวรองรับ เชื่อว่าประชาชนยินดีมีส่วนร่วม แต่ต้องไม่สร้างผลกระทบต่อการใช้งานการรักษา และควรยกเลิกแนวคิดทำให้เป็นระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับคนจน แต่ทำให้เป็นระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับทุกคน</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>คนใช้ทำร้ายบุคลากรแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีคลิปวิดีโอผู้ป่วยตะก่นคอแพทย์รพ.แม่ใจ จ.พะเยา ขณะกำลังรักษาผู้ป่วย ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบของผู้ป่วย เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้องฉุกเฉิน ปกติจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่แล้ว อยากให้เข้าใจว่าผู้ป่วยและญาติเมื่อมารักษาที่มีความรู้สึกเครียด ว้าวุ่นใจ ไม่แน่ใจในอาการป่วย ระหว่างการดูแลรักษาพยาบาลต้องไม่หุนหันพลันแล่นทั้งสองฝ่าย ส่วนที่บอกว่าแพทย์พูดจาไม่ดีนั้น ตอนนั้นต่างคนต่างออกมากล่าวโทษกัน จึงควรจะมีคนกลางที่เป็นผู้ใหญ่มาช่วยทำความเข้าใจและช่วยประสานไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้</p> <p>-ด้าน นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมการการสาธารณสุข สนช. กล่าวว่า รู้สึกแปลกใจเพราะไม่เคยได้ยิน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เรื่องแบบนี้มาก่อน ได้โทรศัพท์ไปหาพ.รชชชัย เพื่อให้กำลังใจในการทำงานเป็นแพทย์เพื่อประชาชนต่อไป และไม่ต้องห่วงเกรงอิทธิพล</p> <p>-ทันตแพทยสภา ได้แสดงความเสียใจกับพ.รชชชัย พร้อมทั้งออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>ระบบดูแลผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเดินทางดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย ยกระดับการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยสนับสนุนให้กรมการแพทย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มุ่งสู่ความสำเร็จ เน้นให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเอง ดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ตามเป้าหมายในระยะ 10 ปี</p>
Hfocus	<p><b>ปัญหาการลงทะเบียนผู้ยากไร้</b></p> <p>-เสนอข่าว นางสินีนาด สัตย์วินิจ ประชาชน อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี เปิดเผยถึงปัญหาการลงทะเบียนผู้ยากไร้ ว่า ได้พามาอายุ 74 ปี ไปลงทะเบียนผู้ยากไร้ ณ ธนาคารออลสิน สาขา อ.วัดเพลง พบปัญหา 1.รัฐบาลให้ลงทะเบียนผู้ยากไร้และให้เปิดบัญชีกับธนาคารขั้นต่ำ 100 บาท โดยที่ยังไม่ทราบว่าได้รับอนุมัติหรือไม่ 2.กรณีอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ การเปิดบัญชีต้องให้ป้ามาช่วยทำมือ ซึ่งในอนาคตหากแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง เดินทางมาธนาคารไม่ได้ ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาป้ามาช่วยทำมือทุกเดือน ทำให้ไม่คุ้มกับเงิน 700 บาทที่ได้รับ ซึ่งธนาคารบอกว่าต้องรอนโยบายจากรัฐบาลอีกครั้ง</p> <p>ปัญหาในทางปฏิบัติเช่นนี้ รัฐบาลควรมีแนวทางที่ชัดเจน เช่น รอจนทราบผลการอนุมัติลงทะเบียนผู้ยากไร้ก่อนแล้วค่อยให้ไปเปิดบัญชี หรืออนุญาตให้เปิดบัญชีร่วมได้กรณีเป็นผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น</p>
เพลงกระทรวงสาธารณสุข	<p><b>ร้องเรียนโรงพยาบาล</b></p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก โพสต์ร้องเรียนการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประเด็น พฤติกรรมการให้บริการของแพทย์ พยาบาล พุดจาไม่สุภาพ ได้แก่ รพ.พัทลุง รพ. พะเยา รพ.หางดง และประเด็นการไม่รับคนไข้คือ รพ.นครนายก และ รพ.พระนารายณ์</p>
แนวหน้า	<p><b>น้ำท่วมภาคเหนือ</b></p> <p>-เสนอข่าว จ.น่านเกิดน้ำป่าไหลเข้าท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน อ.เปือย หลายพื้นที่ มีคนจมน้ำเสียชีวิต 1 คน ขณะที่ พญ.ณัฐกร ประกอบ ผอ.รพ.น่าน เปิดเผยว่า รพ.ได้เตรียมแผนรองรับแล้ว และเริ่มขนย้ายยาและเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญขึ้นชั้น 2 และวางแผนเตรียมย้ายผู้ป่วย ได้ขอสนับสนุนกระสอบทรายไปยังเทศบาล พร้อมขอกำลังทหารมาช่วยขนของที่คลังยาและพัสดุ พร้อมเตรียมสำรองอาหารให้ผู้ป่วยไว้แล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์</p> <p>-จ.พะเยา น้ำป่าไหลท่วม อ.ปง มีผู้สูญหาย 1 คน อีกคนถูกไฟฟ้าดูด เพราะกระแสไฟฟ้าในบ้านรั่ว แต่โชคดีช่วยไว้ทันถูกส่งตัวไปรพ.ปง</p> <p>-กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนภาคเหนือตั้งแต่แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่อง</p>
ข่าวสด	<p><b>ผลกระทบสุขภาพรอบเหมืองทองคำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่รพ.สต.เขาเจ็ดยอก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เพื่อติดตามการดำเนินงานคลินิกอาสาสมัครและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรอบเหมืองทองคำ พื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด (พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก) ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทำเหมืองแร่ทองคำ และแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการดังกล่าว 2 ชุด ได้แก่ คณะทำงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อเฝ้าระวังการสัมผัส โดยการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ ตรวจหาระดับสารเคมีและโลหะหนักในร่างกาย ตรวจร่างกายเพื่อหาอาการที่สัมพันธ์กับมลพิษในพื้นที่ เป็นต้น</p>
คมชัดลึก ไทยโพสต์ มติชน โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p><b>พัฒนาการเด็กไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมกรมสุขภาพจิต ว่า หน้าที่ของกรมสุขภาพจิตมีความสำคัญมาก เพราะการดูแลเรื่องของสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ยาก ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายของกรมสุขภาพจิตคือ การดูแลเด็กไทยให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีไอคิวเกิน 100 ปัจจุบันมีเด็กไทยที่มีพัฒนาการล่าช้าจนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดหรือเข้ารับการรักษา ประมาณ 1% ของเด็กไทยใน 4 ช่วงวัยที่มีการตรวจสอบ คือ 9</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เดือน 1.5 ปี 2.5 ปี และ 3.5 ปี ซึ่งกรมสุขภาพจิตจะติดตามและค้นหา เพื่อกระตุ้นพัฒนาการให้ดีขึ้น โดยตั้งเป้าให้มีระดับไอคิวเกิน 100
ไทยโพสต์ เว็บไซต์ เดลินิวส์ ข่าวสด	<p><b>นักจิตวิทยาประจำเขตของ สพฐ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายธีร ภัวณันท์ หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) สพฐ. กล่าวว่า ปัจจุบันมีนักเรียนป่วยเป็นโรคทางจิตเวชเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 มีทั้งโรคสมาธิสั้น ซึมเศร้า และโรคไบโพลาร์ หากไม่ได้รับการดูแลอย่างดีและถูกวิธี อาจกระทบต่อการเรียนของเด็กได้ อีกทั้งครูประจำชั้นและครูแนะแนวส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเวชที่ถูกต้อง จึงต้องจัดงบประมาณเพื่อจ้างนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดูแลแก้ปัญหา แต่ทำได้ไม่เต็มที่ เพราะเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงอยากให้เปิดตำแหน่งพนักงานราชการหรือข้าราชการ เพื่อให้มีความก้าวหน้า ซึ่งจะหารือกับสำนักนโยบายและแผนการศึกษาของ สพฐ. ต่อไป</p>
สยามรัฐ	<p><b>พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 2559</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสบส. ปลอ่ยชบวนคาราวานเพื่อประชาสัมพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้งหมด. ให้รับทราบและเตรียมพร้อมยื่นขออนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้อง ตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ก.ย.นี้ เบื้องต้นกำหนด 3 ประเภท คือ สปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม</p>
มติชน	<p><b>ปัญหาการใช้ยาผิดวัตถุประสงค์</b></p> <p>-เสนอบทความ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงการใช้ในทางที่ผิดของวัยรุ่น ว่า ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ ส่วนใหญ่พวกที่ใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์หรือผิดประเภทมักมีปัญหาส่วนตัวทางด้านจิตใจและครอบครัว</p> <p>-ด้าน ร.ต.ท.ธเนศ มหันตมรรค รอง สว.สส.สภ.เกาะพะงัน อธิบายว่า ตัวยาแก้ไอไม่ได้อยู่ในพ.ร.บ.ยาเสพติด ถ้าใช้ในกรณีแพทย์สั่งจะไม่เป็นความผิด ยาแก้ไอที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องของการจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนผู้ใช้หากมีไว้ในครอบครองเกินที่แพทย์ระบุก็มีความผิดเข้าข่ายยาเสพติดประเภท 2</p>
พิมพ์ไทย โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการรายวัน มติชน	<p><b>นมโรงเรียน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ช่วงปี 2555-2558 ได้ตรวจวิเคราะห์นมโรงเรียน 1,750 ตัวอย่าง เป็นชนิดพาสเจอร์ไรซ์ 1,190 ตัวอย่าง และยูเอชที 560 ตัวอย่าง ผลการตรวจพบว่าไม่ได้มาตรฐาน 436 ตัวอย่าง คิดเป็น 24.9% ในจำนวนนี้เป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ 321 ตัวอย่าง และยูเอชที 115 ตัวอย่าง สาเหตุที่ไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ด้านโภชนาการ 290 ตัวอย่าง ด้านจุลชีววิทยา 95 ตัวอย่าง และไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งด้านโภชนาการและจุลชีววิทยา 51 ตัวอย่าง ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาคุณภาพนมโรงเรียน และเร่งดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่างจริงจัง</p>
มติชน	<p><b>ฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ</b></p> <p>-เสนอข่าว ตัวแทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ยื่นเรื่องคัดค้าน กรณีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารขอให้ปรับแก้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ โดยมี น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักอาหาร อย. เป็นผู้รับหนังสือ</p> <p>-นายพร แก้วกล้า นักวิชาการคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) กล่าวว่า ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้วันที่ 4 ธันวาคม 2559 กำหนดว่า 1.การแสดงรายการวัตถุเจือปนอาหารตามกลุ่มหน้าที่ ครอบคลุมวัตถุที่ใช้ในการผลิตด้วย แต่กลับขอแสดงเพียงแค่ตัวเลข ISN หรือรหัสสากลของสารเคมีสำหรับอาหารเพียงอย่างเดียว ทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบว่าสารอะไร และจะไม่แสดงวัตถุเจือปนมากับวัตถุเจือปน เพราะมองว่าไม่จำเป็นต้งรู้ ทั้งที่เป็นสิทธิของผู้บริโภคควรทราบ 2.การให้ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร ต้องแสดงสารก่อภูมิแพ้ในส่วนที่มากกว่า 1 สายการผลิตด้วย แต่ผู้ประกอบการกลับมองว่าไม่ควรแสดง 3.เรื่องการแสดงวันที่ผลิต วันหมดอายุ และควรบริโภคก่อน หากปรับแก้ก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมคือ ผู้ผลิตจะเลือกบอกวันที่ผลิต วันหมดอายุ หรือวันควรบริโภคก่อนก็ได้ 4.การแสดงรายชื่อผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย รวมถึงประเทศที่ผลิตเป็นภาษาไทย ผู้ประกอบการอ้างว่าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ หากทำฉลากเป็นภาษาไทยจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น จึงอยากให้นำสินค้าเข้ามาก่อนแล้วค่อยแปะฉลาก แต่ปัจจุบันไม่มีโรงพิมพ์สินค้าแล้ว หากนำเข้ามาก็กระจายไปได้ทันที และ 5.ขนาดอักษรในการแสดงฉลากต้องสอดคล้องกับพื้นที่ฉลาก ผู้ประกอบการอ้างว่ามีพื้นที่ขนาดเล็กทำไม่ได้ ทั้งที่ความจริงแล้วเป็นเรื่องของการออกแบบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์	<p><b>สาหร่ายจีนปนเปื้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายบุญญฤทธิ์ นิปวิชัย ปลัดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงใหม่ เรียกร้องให้จัดเก็บสาหร่ายนำเข้าจากประเทศจีน ตราปลาสากล ซึ่งปนเปื้อนสารหนูเกินมาตรฐานออกจากท้องตลาด และขอให้แจ้งเตือนประชาชน โดยได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจครั้งแรก พบสารหนู 27.41 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และส่งตัวอย่างตรวจซ้ำที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ พบสารหนูถึง 22.88 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดคือ 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม</p> <p>-ด้าน อย. ได้แจ้งมาตรการเลือกซื้อสาหร่ายอบแห้งอย่างปลอดภัย ต้องพิจารณาฉลากภาษาไทย ระบุชื่ออาหาร ชื่อบริษัทผู้ผลิต ผู้นำเข้า สถานที่ตั้ง ปริมาณสุทธิ วันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุ เมื่อนำไปแช่น้ำจะเห็นว่าสีสาหร่ายไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากเม็ดสีกระจายไม่เท่ากัน ขอบต้องไม่เรียบ มีรอยหยัก เนื้อสัมผัสไม่แข็งกระด้าง มีกลิ่นคาว และมีความยืดหยุ่น หากสงสัยว่าพบสาหร่ายปลอม สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ สสจ.หรือสายด่วน อย.1556</p>
แนวหน้า	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงโรคพิษสุนัขบ้า ว่า ขอแนะนำให้เจ้าของพาสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อสุนัขมีอายุ 2-3 เดือนขึ้นไป และฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี ส่วนวิธีป้องกันไม่ให้สุนัขกัดหรือทำร้าย ให้ใช้คานา 5 ย. คือ อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ และอย่ายุ่ง กับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติ</p>
ไทยรัฐ	<p><b>เกมโปเกมอนโก</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ข้อดีของเกมโปเกมอน โก คือ เป็นเกมที่เปิดโลกระหว่างโลกเสมือนจริงกับโลกความเป็นจริง ทำให้ผู้เล่นได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีงานวิจัยในต่างประเทศระบุว่า ช่วยกระตุ้นให้คนตื่นตัวมากขึ้น ส่วนข้อเสียคือ อาจได้รับอันตรายจากการไปในสถานที่ที่เปลี่ยว ซึ่งผลกระทบที่พบในต่างประเทศคือ เล่นไม่รู้กาลเทศะ ถูกล่อลวง เกิดอันตราย เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น สำหรับกลุ่มที่ไม่ควรเล่นเกมนี้ คือ คนไข้ที่ไม่สามารถแยกโลกเสมือนจริงกับโลกความเป็นจริงได้</p>
สยามรัฐ	<p><b>สอนลูกรู้ทันภัยคนแปลกหน้า</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรพิมล วิบุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และโฆษก สธ. กล่าวถึง แนวทางป้องกันเด็กให้พ้นอันตรายจากคนแปลกหน้า ว่า พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องสอนลูกตั้งแต่วัยเด็ก ให้ลูกอยู่ในสายตา ไม่วางใจคนแปลกหน้า รู้จักระวังตัว สอนและตั้งเป็นกฎ ห้ามเด็กไปไหนหรือรับของจากคนแปลกหน้า ปลูกฝังวินัยความรับผิดชอบให้ลูก ทั้งการเรียน เล่นเกม ออกกำลังกาย การใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันในครอบครัว</p>
New)108 มติชน	<p><b>นวัตกรรมแผนไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ได้นำเสนอนวัตกรรมที่มีการพัฒนาร่วมสมัยกับภูมิปัญญาไทย ได้แก่ ข้าวเคลือบสมุนไพรกลุ่ม เป็นผลิตภัณฑ์แรกของไทยและแห่งแรกของโลก แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวัย คือ “วัยผู้สูงอายุ” เน้นข้าวกล้องเพาะงอกเคลือบด้วยสมุนไพร ช่วยลดภาวะของโรคบางอย่าง ชะลอวัย ช่วยความจำ “วัยรุ่น” เน้นข้าวขาวหอมมะลิคั้นน้ำตาลสูง เพิ่มพลังงาน เสริมสร้างร่างกาย ไม่อ้วน “วัยทำงาน” เหมาะกับข้าวกล้องเพาะงอก ลดไขมันไม่ดี ความดันโลหิต และ “ผู้ป่วยระยะพักฟื้นและนักกีฬา” เหมาะกับข้าวไรซ์เบอร์รี่เคลือบสมุนไพร ช่วยร่างกายสามารถฟื้นฟูและกลับมาทำงานตามปกติได้รวดเร็ว</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ผลักดันนวดไทยในสหรัฐฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ เผยว่า ขณะนี้ธุรกิจนวดแผนไทยในสหรัฐฯ มีศักยภาพการเติบโตสูง อาจนำไปสู่การขยายตลาดสินค้าสปาและสินค้าอื่นๆ ของไทย แนะนำว่า ผู้ประกอบการต้องยกระดับภาพลักษณ์ของการนวดไทย แยกออกจากธุรกิจทางเพศ ร่วมมือกับองค์กรที่ควบคุมการออกประกาศนียบัตรผู้ประกอบการอาชีพให้บริการนวด รวมถึงประชาสัมพันธ์ศาสตร์การนวดแผนไทยออกสื่อในสหรัฐฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในหมู่ผู้ใช้บริการในสหรัฐฯ ด้วย</p>
ไทยโพสต์	<p><b>แอปพลิเคชัน EMS 1669</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า แอปพลิเคชัน “EMS 1669” เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ประชาชนเรียกใช้บริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านสมาร์ตโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส และได้จับมือกับเอไอเอส ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน มียอดผู้ดาวน์โหลดแอปฯ แล้วกว่า 3 หมื่นคน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p><b>จัดระเบียบรถฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. ดูแลงานจราจร กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบรถฉุกเฉิน เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า จะดำเนินการตีช่องจราจรพิเศษเฉพาะรถฉุกเฉินในระยะทางประมาณ 1-1.50 กิโลเมตรในรัศมีใกล้เคียงกับโรงพยาบาล เพื่อเปิดทางให้รถฉุกเฉินเข้าไปส่งผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น นำร่องบริเวณรพ.ราชวิถีเป็นแห่งแรก อยู่ระหว่างการออกแบบช่องทาง ป้ายสัญลักษณ์เพื่อให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งจะมีการออกข้อบังคับอย่างชัดเจน โดยช่วงที่ไม่มีรถฉุกเฉิน ประชาชนสามารถใช้ช่องทางนี้ได้ แต่หากมีรถฉุกเฉินเข้ามาต้องรีบเปิดทางให้โดยเร็วที่สุด เมื่อทดลองแล้วได้ผลดี จะประสานกทม.ให้จัดทำช่องทางฉุกเฉินบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ จากการหารือร่วมกับ กทม. เบื้องต้นอาจจะขยายช่องรถประจำทางเพิ่มอีกประมาณครึ่งช่องจราจร เพื่อให้รถประจำทางและรถฉุกเฉินใช้ร่วมกัน และสามารถเปิดช่องให้รถฉุกเฉินด้วย</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการเปิดสัญญาณไฟจราจร โดยศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจะแจ้งมายังศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) เพื่อให้ประสานงานไปยังสน.ท้องที่สำหรับการเปิดเส้นทาง รวมทั้งการใช้รถจักรยานยนต์นำรถฉุกเฉินไปส่ง เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้เร็วที่สุด</p>
ไทยรัฐ	<p><b>รพ.ยาสูบ</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผอ.โรงงานยาสูบ กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2560 จะลงทุนเพื่อพัฒนารพ.ยาสูบอีก 400-500 ล้านบาท เพื่อยกระดับเป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง ให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานก่อนเป็นอันดับแรก แต่หากลงทุนเพิ่มเติมและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นก็น่าจะสร้างประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าให้แก่ที่ราชพัสดุ สำหรับบริการอันดับแรกๆ จะเกี่ยวข้องกับโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ โดยรพ.จุฬาฯ จะส่งแพทย์และทีมแพทย์เชี่ยวชาญมารักษาเป็นกรณีพิเศษ ต่อไปมีแนวโน้มจะเปิดเป็นศูนย์พักฟื้นและดูแลผู้ป่วยสูงอายุ และ ผู้สูงอายุ</p>
ไทยโพสต์	<p><b>ทีมชาติไทยฉีดวัคซีนป้องกันก่อนไปโคลอมเบีย</b></p> <p>-เสนอข่าว ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยที่มีคิวเดินทางไปแข่งฟุตบอลโลก 2016 ที่ประเทศโคลอมเบีย ระหว่างวันที่ 10 ก.ย.-1 ต.ค. 59 ได้เดินทางไปสถานับำราศนราดูล เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้เหลือง ก่อนออกเดินทาง</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>โรคมือ เท้า ปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.เบตง จ.ยะลา พบการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ใน อ.เบตง เป็นเด็กเล็กอายุ 0-5 ปี ได้กำชับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>โรคอาหารเป็นพิษ จ.เลย</b></p> <p>- เสนอข่าว สสจ.เลย พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 29 ก.ค. 59 พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษแล้ว 787 ราย จึงขอเตือนให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปรุงสุก และเลือกซื้ออาหารที่มีความสะอาดปลอดภัย</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p><b>อาหารปลอดภัย จ.ภูเก็ต</b></p> <p>-เสนอข่าว นายขงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนสสจ.ภูเก็ต และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการพัฒนาสถานประกอบการอาหารปลอดภัยสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร สถานประกอบการผลิตและให้บริการอาหารภายในจังหวัดภูเก็ต ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล</p>
Local Press Release	<p><b>ระบบระเบียบสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์</b></p> <p>-เสนอข่าว NECTEC และสวทช. ร่วมลงนามความร่วมมือกับ SIPA และ สสจ.กาญจนบุรี เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ดและภูเก็ต ขยายผลการใช้งานระบบระเบียบสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล หรือ Personal Health Record (PHR) เพื่อให้เกิดการใช้งานในระดับจังหวัด โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลและโรงพยาบาล กับหน่วยงานเกี่ยวกับสาธารณสุขของประชาชนในแต่ละจังหวัด อาทิ ข้อมูลทั่วไป ประวัติการรักษาที่ผ่านมา การแพทย์ รวมถึงนำเข้าข้อมูลการดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคล การออกกำลังกาย ผลการตรวจร่างกาย ช่วยให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองระหว่างรอการพบแพทย์ครั้งหน้า และเปรียบเทียบและปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์ได้ด้วย สามารถบริหารข้อมูล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สุขภาพของตัวเองและครอบครัวอย่างเป็นระบบ ติดตามและบริหารการนัดพบแพทย์ได้ เป็นต้น โดยข้อมูลถูกออกแบบให้รวบรวมไว้ใน PHR Data Center ของแต่ละจังหวัด ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet หรือ Smart Devices
พิมพ์ไทย	<b>โครงการ TO BE NUMBER ONE</b> -เสนอข่าว ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ได้มีการจัดตั้งในศูนย์การค้า 4 แห่งได้แก่ เดอะมอลล์ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์, สาขาซีคอนสแควร์, สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และสาขาบางแค โดยมีกรมสุขภาพจิตรับผิดชอบ จัดหาแกนนำอาสาสมัครมาเป็นผู้บริหารจัดการ จัดกิจกรรมและตารางการเรียนการสอนตามความสนใจของเยาวชนที่เป็นสมาชิก จัดหาวิทยากรที่มีชื่อเสียงมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มาสอนทำให้มีเยาวชนเข้ามาเป็นสมาชิกมากขึ้น
เดลินิวส์	<b>สถิติการใช้ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.</b> -เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยสถิติการใช้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. พ.ศ. 2558 ว่า มีประชาชนเข้ารับบริการศูนย์สาธารณสุข กทม. 68 แห่ง รวม 1,550,627 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2557 สาเหตุการป่วยหรือโรคที่เข้ารับการรักษามากที่สุด ได้แก่ 1.ระบบไหลเวียนเลือด 2.โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม 3.โรคระบบหายใจ 4.โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก และ 5.อาการ หรืออาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้
บ้านเมือง	<b>เซ็นเซอร์ดมกลิ่นมะเร็งตับ</b> -เสนอข่าว นางสาวธารทิพย์ เอี่ยมสะอาด นักศึกษาสาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจโรคมะเร็งตับจากลมหายใจสำหรับพกพา เพื่อใช้ตรวจคัดกรองกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในระยะแรก มีราคาไม่เกินหลักหมื่นบาทและเป็นนวัตกรรมในรูปแบบที่ใช้เซ็นเซอร์เคมี ที่ตรวจวัดก๊าซจากลมหายใจ แทนการตรวจเลือดดูค่าบ่งชี้ หรือเอ็มอาร์ไอและทีซีสแกน ซึ่งมีราคาแพงและใช้เวลานาน
ไทยรัฐ	<b>ไวรัสชิกา</b> -เสนอข่าว ตำรวจที่นครไมอามี ของสหรัฐฯ ต้องแจกกระป๋องสเปรย์ฉีดกันยุงให้กับประชาชนในเมืองเพื่อป้องกันยุง รวมทั้งยังมีการติดภาพโปสเตอร์แสดงอันตรายของโรคด้วย โดยมีผู้ติดเชื้อโรคชิกาแล้ว 14 ราย
ไทยโพสต์	<b>อินเดียสร้างห้องน้ำ 20 ล้านห้อง</b> -เสนอข่าว นายกรัฐมนตรีเรนเรนทรา โมดี กล่าวว่า ตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้สร้างห้องน้ำทั่วประเทศในหมู่บ้านต่างๆ กว่า 20 ล้านห้อง และขณะนี้ชาวอินเดียกว่า 70,000 คน ไม่ต้องขับถ่ายกลางแจ้งอีกต่อไป โดยข้อมูลจากยูนิเซฟระบุว่า ชาวอินเดียเกือบ 594 ล้านคน ยังคงขับถ่ายกลางแจ้ง ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศ